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ผูม้าประชมุ        
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายหลวด  โนนพะยอม ประธานสภาฯ หลวด  โนนพะยอม  
2 นายพีรพล  เวียงแก้ว รองประธานสภาฯ พีรพล  เวียงแก้ว  
3 นายอุทร  ที่รัก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 อุทร  ที่รัก  
4 นายศุภัฒชัย  กองน้ า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  ศุภัฒชัย  กองน้ า  
5 นายสุบรรณ์  ขุนวัด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 สุบรรณ์  ขุนวัด  
6 นายปัญญา  ยางนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ปัญญา  ยางนอก  
7 นายนิวัฒน์  ตาเขียม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 นิวัฒน์  ตาเขียม  
8 นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว เลขานุการสภาฯ ปาริมา  ดอกแก้ว  

 
ผู้ไม่มาประชมุ   
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมบัติ  จงค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 - ลาป่วย 
2 นายกมล  กมลาไสย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 - ลาป่วย 

 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม   
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพร  กองกะมุด นายก อบต.โนนพะยอม สมพร  กองกะมุด  
2 นายบุญกอง  ผมเพ็ชร์ รองนายก อบต.โนนพะยอม บุญกอง  ผมเพ็ชร์  
3 นายสายันต์  ค าหอม รองนายก อบต.โนนพะยอม สายันต์  ค าหอม  
4 นายพิเชษฐศักดิ์ สุระประจิต รองปลัด อบต. พิเชษฐศักดิ์ สุระประจิต  
5 นายชยานนท์  อุปฮาต ผู้อ านวยการกองคลัง ชยานนท์  อุปฮาต  
6 นางพรรณี  ค าระกาย ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี  ค าระกาย  
7 นางณิชนันทน์  เวียงแก้ว หัวหน้าส านักปลัด ณิชนันทน์  เวียงแก้ว  
8 นายภูคิด  เพียรตอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ภูคิด  เพียรตอง  
9 นางสาวพรพรรณ  นิลขาว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 พรพรรณ  นิลขาว  

10 นางสาวยุวรัตน์  ชอบค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยุวรัตน์  ชอบค้า  
 

 



-2- 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
นางสาวปาริมา ดอกแก้ว -วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ  
(เลขานุการสภาฯ) สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนพะยอม เข้าประชุมทั้งหมด 8 ท่าน ถือว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาทั้ งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้วก่อนที่ท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมจะเปิดประชุม ดิฉันเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จุดธุป เทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  

 
นายหลวด  โนนพะยอม -สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม คณะผู้บริหาร 
(ประธานสภาฯ) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 
  -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
  ระเบียบ วาระท่ี 1  
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม -ไม่มี 
(ประธานสภาฯ) 

-ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
  ระเบียบ วาระท่ี 2 
  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายหลวด  โนนพะยอม -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้มีการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี     

พ.ศ. 2565 เมื่อที่ 29 เดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมฯ พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้วขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านและพิจารณาตรวจดูรายละเอียด 
ในรายงานประชุมถูกต้องตามที่ได้ประชุมมาหรือไม่และทบทวนดูว่ามีส่วนใดจะ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากมีข้อความใดท่ี 
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ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนพะยอม เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ประชมุสภาฯ -ไม่มกีารเสนอแก้ไขเพิม่เตมิ 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วน       
(ประธานสภาฯ)   ต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  

เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม 2565 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม        
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 -มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  8  คน 
-รับรอง        จ านวน  7  เสียง 

   -ไม่รับรอง     จ านวน    -   เสียง 
  -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง 

(ประธานงดออกเสียง) 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)  ระเบียบ วาระท่ี 3  
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม  ในที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมพร  กองกะมุด -เรียนท่นประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้ทรางเกียรติทุกท่าน ผมขอแจ้ง 
(นายก อบต.) ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ดังนี้ 

3.1 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น     (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564และได้อนุมัติการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565      
แล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นั้น ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข     
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอประกาศการอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) แก้ไขครั้งที่ 1  
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ประจ าปี พ.ศ.2565  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม รวมทั้งเพ่ือใช้ส าหรับ
วางแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรวัตถุประสงค์ จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุง อาคาร 1669 อบต.โนนพะยอม จ าเป็นต้องแก้ไขงบประมาณ 
เนื่องจากราคากลาง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
จากจ านวนเงิน 200,000 บาท เป็น จ านวนเงิน 500,000 บาท จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้รับทราบ  
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)  ระเบียบวาระท่ี 4 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
นายหลวด  โนนพะยอม  4.1 ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา      

หมู่ 7 จ านวน 1 ชุด  
-ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจงรายละเอียด 

 
นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.) พ.ศ. 2566 ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล

โนนพะยอม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่  7 
จ านวน 1 ชุดงบประมาณ 7,000 บาท จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
โอนลดจาก (กองการศึกษาฯ) 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
-งานบริหารทั่วไป  
-งบบุคลากร 
-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
-ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายจ่ายเงินเดือน
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
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งบประมาณตั้งไว้   619,680  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  619,680 บาท  
โอนลดครั้งนี้  7,000 บาท  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษาฯ) 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
-งบลงทุน 
-หมวดครุภัณฑ์ 
-ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายจ่ายเพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7  
จ านวน     1 ชุด   
งบประมาณตั้งไว้    0.00   บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้เป็นเงิน 7,000  บาท  

  รวมเป็นเงิน    7,000  บาท 
ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จ านวน 1 ชุดงบประมาณ 7,000 ให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมพิจารณาอนุมัติ 

นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่วข้อง ให้สภาฯ ได้รับ
ทราบครับ 

นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนปรานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง 
(เลขานุการสภาฯ) ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
  (ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 
7,000 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
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นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 
7,000 คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   8    คน 

-อนุมัติ    จ านวน   7    เสียง 
   -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
   -งดออกเสียง  จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

 
นายหลวด  โนนพะยอม 4.2 ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
(ประธานสภาฯ) พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีจัดเลี้ยง เพ่ือใช้

ในกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จ านวน 20 ตัว   
  

-ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.)  พ.ศ. 2566 ด้วยส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีจัดลี้ยง  เพ่ือใช้ในกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จ านวน 20 ตัว งบประมาณ จ านวน 13 ,800 บาท  
จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566    เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
โอนลดจาก (ส านักปลัด) 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป  
-งานบริหารทั่วไป  
-งบด าเนินงาน  
-หมวดค่าตอบแทน 
-ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน ของพนักงานส่วนต าบล สังกัด ส านักปลัด อบต.ที่มี
สิทธิเบิกตามระเบียบฯ 
งบประมาณตั้งไว้   180,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  177,000 บาท  
โอนลดครั้งนี้  13,800 บาท 
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัด) 
- แผนงานบริหารวานทั่วไป  
- งานบริหารทั่วไป 
-งบลงทุน 
-หมวดค่าครุภัณฑ์ 
-ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีจัดเลี้ยง เพ่ือใช้ในกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  จ านวน 20 ตัว  
งบประมาณตั้งไว้    0.00   บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้เป็นเงิน 13,800  บาท  

  รวมเป็นเงิน    13,800  บาท 
ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีจัดเลี้ยงเพ่ือใช้ในกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
โนนพะยอม จ านวน 20 ตัว ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมพิจารณา
อนุมัต ิ

 
นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่ จ ะให้ทางสภาฯ ได้ พิจารณาอนุ มัติ การ โอนงบประมาณรายจ่ าย         
(ประธานสภาฯ)    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่ 

งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่วข้อง ให้สภาฯ ได้รับทราบครับ 
 

นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนปรานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ ทรง เกียรติทุกท่ าน  ดิฉันขอแจ้ ง      
(เลขานุการสภาฯ)  ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการขออนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือเพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีจัดเลี้ยงเพ่ือใช้ในกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จ านวน 20 ตัว ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
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มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีจัดเลี้ยงเพ่ือใช้ในกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนพะยอม จ านวน 20 ตัว คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   8    คน 

-อนุมัติ   จ านวน   7    เสียง 
   -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
   -งดออกเสียง  จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  4.3 ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ) โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และโอน

เพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งคอย 4 ที่นั่ง จ านวน  6 ชุด 

 

-ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการ          
(นายก อบต.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และโอนเพ่ิม

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานบริหารทั่วไป     
หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายจ่ายเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี      
นั่งคอย  5 ที่นั่ง จ านวน 6 ชุด ราคาชุดละไม่เกิน 5,000 บาท เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบและเพ่ือสอดคล้องเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบบลโนนพะยอม ได้ตั้งจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายจ่ายเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งคอย 5 ที่นั่ง 
จ านวน 6 ชุด ราคาชุดละไม่เกิน 5,000 บาท นั้น ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนพะยอม ได้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ไม่มีใน
ท้องตลาดและราคาตามท้องตลาดสูงขึ้น จึงท าให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามที่ตั้ง
ไว้ในข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

 

เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยจึงขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
และโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ดังนี้ 
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1. แก้ไขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
1.1  รายการเดิม เก้าอ้ีนั่งคอย 5 ที่นั่ง จ านวน 6 ชุด ชุดละ 5 ,000 บาท 
(คุณลักษณะและราคาจัดหาราคาตามท้องตลาด) งบประมาณ 30 ,000 บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 

 
1.2 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น เก้าอ้ีนั่งคอย 4 ที่นั่ง จ านวน 6 ชุด  (ส ารวจราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) งบประมาณ 36 ,000 บาท  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256 
2. โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
2.1 โอนลดจาก (ส านักปลัด) 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป  
-งานบริหารทั่วไป  
-งบด าเนินงาน  
-หมวดค่าตอบแทน 
-ประเภทรายจ่าย เพ่ือจ่ายค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล สังกัด ส านักปลัด 
อบต. ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ  

งบประมาณตั้งไว้  180,000   บาท 
ยอดคงเหลือ  177,000   บาท 

   โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 6,000       บาท 
 

2.2 โอนเพิ่ม (ส านักปลัด) 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-งานบริหารงานทั่วไป 
-งบลงทุน   
-หมวดครุภัณฑ์ 
-ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งคอย 4 ที่นั่ง  
จ านวน 6 ชุด  

   งบประมาณท่ีตั้งไว้ 30,000  บาท 
   งบประมาณคงเหลือ 30,000  บาท 
   โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน 6,000    บาท 
   รวมเป็นเงิน  36,000  บาท 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะ 

เจ้าหน้าที่ งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่วข้อง ให้สภาฯ        
ได้รับทราบครับ 
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นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนปรานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้งระเบียบ     
(เลขานุการสภาฯ)  และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายและขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะปริมาณงาน คุณภาพเปลี่ยนและ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติขออนุมัต ิ                                           
(ประธานสภาฯ) โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งคอย 4 ที่นั่ง จ านวน  6 ชุด ขอเชิญ
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไมม่ีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และอนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งคอย 4 ที่นั่ง จ านวน  6 ชุด งบประมาณ 36,000 บาท 
คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   8    คน 

-อนุมัติ    จ านวน   7    เสียง 
   -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
   -งดออกเสียง  จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  4.4 ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

โดยการวางท่อระบายน้ า คสล. (ภายในอาคารส านักงาน อบต.)  
 

-ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจงรายละเอียด 
 
 



-11- 
 
นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(นายก อบต.) พ.ศ.2566 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ 57 ,500 บาท เพ่ือเป็นการ
จัดหาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณที่ท าการ อบต. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
โดยการวางท่อระบายน้ า คสล. (ภายในอาคารส านักงาน อบต.) รายละเอียด ดังนี้ 

โดยวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 115 ท่อน 
พร้อมถมกลับ ปรับเกลี่ยเรียบและงานบ่อพัก คสล.ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร     
ลึก 0.50 เมตร จ านวน 1 บ่อ ตามแบบประมาณการ กองช่าง อบต.โนนพะยอม 
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566      
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

 

โอนลด 
-แผนงานสาธารณสุข 
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
-งบบุคลากร 
-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
-ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้   335,320  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  335,320 บาท  
โอนลดครั้งนี้  57,500 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-งานก่อสร้าง  
-งบลงทุน 
-หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณณูปการ งบประมาณ 57,500 บาท 
งบประมาณตั้งไว้    0.00   บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้เป็นเงิน 57,500  บาท  

  รวมเป็นเงิน    57,500  บาท  
(ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอเชิญท่านปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่

งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่วข้อง ให้สภาฯ ได้รับทราบครับ 
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นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนปรานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง 
(เลขานุการสภาฯ) ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือเป็นการจัดหาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณที่ท าการ 
อบต. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อระบายน้ า คสล. (ภายในอาคาร
ส านักงาน อบต.) งบประมาณ 57,500  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือเป็นการ

จัดหาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณที่ท าการ อบต. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย
การวางท่อระบายน้ า คสล.(ภายในอาคารส านักงาน อบต.) งบประมาณ 57 ,500 
คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   8    คน 

-อนุมัติ   จ านวน   7    เสียง 
   -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
   -งดออกเสียง  จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  4.5 ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการปรับปรุงอาคาร 1669 องค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  
-ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจงรายละเอียด 

นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(นายก อบต.) พ.ศ.2566 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 498,000 บาท  
รายละเอียด ดังนี้  โครงการปรับปรุง อาคาร 1669 องค์การบริหารส่วนต าบล    
โนนพะยอม พร้อมป้ายโครงการ ก่อน-หลัง ด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย ประมาณ
การราคา ตามแบบ ปร.4 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม       
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 จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
 

โอนลด 
-แผนงานสาธารณสุข 
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
-งบบุคลากร 
-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
-ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้   335,320  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  335,320 บาท  
โอนลดครั้งนี้  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

โอนลด 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-งานบริหารทั่วไป  
-งบด าเนินงาน 
-หมวดค่าตอบแทน 
-ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้   500,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  439,850 บาท  
โอนลดครั้งนี้  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

โอนลด 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-งานบริหารทั่วไป  
-งบด าเนินงาน 
-หมวดค่าตอบแทน 
-ประเภทค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล สังกัด ส านักปลัด อบต.        ที่มีสิทธิ
เบิกตามระเบียบ 
งบประมาณตั้งไว้   180,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  168,000 บาท  
โอนลดครั้งนี้  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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โอนลด 
-แผนงานการศึกษา 
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
-งบบุคลากร 
-หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
-ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้   619,680  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  396,970 บาท  
โอนลดครั้งนี้  198,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-งานก่อสร้าง  
-งบลงทุน 
-หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    งบประมาณ 498,000 บาท 
งบประมาณตั้งไว้    0.00   บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้เป็นเงิน 498,000  บาท  

  รวมเป็นเงิน    498,000  บาท  
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่

งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่วข้อง ให้สภาฯ ได้รับทราบครับ 
 

นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนปรานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง 
(เลขานุการสภาฯ) ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่เพ่ือปรับปรุง อาคาร 1669 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
งบประมาณ 498,000 บาท ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  
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ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   คะแนน

เสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   8    คน 

-อนุมัติ    จ านวน   7    เสียง 
   -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
   -งดออกเสียง  จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
นายหลวด  โนนพะยอม 4.6 ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(นายก อบต.) พ.ศ.2566 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 22,000 บาท โดยคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็คทรอนิคส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท ตามคุณลักษณะดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า    8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า    1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว  
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base 
-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลดจาก (กองช่าง) 
-แผนงานการพาณิชย์ 
-งานกิจการประปา  
-งบด าเนินงาน 
-หมวดค่าวัสดุ 
-ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง  
งบประมาณตั้งไว้   150,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  150,000 บาท  
โอนลดครั้งนี้  22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ        
-งบลงทุน 
-หมวดครุภัณฑ์ 
-ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
22,000 บาท 
งบประมาณตั้งไว้    0.00   บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้เป็นเงิน 22,000  บาท  

  รวมเป็นเงิน    22,000  บาท 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่

งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่วยข้อง ให้สภาฯ ได้รับทราบครับ 
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นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว  -เรียนปรานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง 
(เลขานุการสภาฯ)  ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการขออนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คะแนนเสียง 

ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   8    คน 

-อนุมัติ    จ านวน   7    เสียง 
   -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
   -งดออกเสียง  จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  4.7 ญัติเพ่ือทราบเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(ประธานสภาฯ)   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

-ขอเชิญท่านนายกฯ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภาฯ 
 

นายสมพร  กองกะมุด  -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือทราบ เสนอรายงานผลการติดตามและ     
(นายก อบต.) ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ.2565 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ข้อ 13 และข้อ 14 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เปฝ้นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนพะยอม ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรายงานพร้อมเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 

 

ดังนั้น ผมจึงขอรายงานและเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาในอนาคต 
(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

   (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่ เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือ
พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 
บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

   (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือ
คร่าต่อชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่    โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัด
นก  โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด 
การท าลาย การรักษา   
  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมี
คนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการ
แก้ไขปัญหา ให้ความรู้ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  
ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจนผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดย
การจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียนจ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้  
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   (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพ้ืนที่มีการตรวจพบผู้ติดยาเสพติด และ
เพ่ือเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกันโดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน 
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

   (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจากในต าบล
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง 
ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน 
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  
(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่า
ประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  
สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ า
เพ่ืออุปโภค–บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จาก
ปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็ นจ านวนมาก          
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

(๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน 
ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประชาชนทั่วไปร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพิจารณา
บรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

(๒.๓)  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่
จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเก่ียว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ การพนันที่ยัง
มีในพ้ืนที ่ เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ 

 

ผมจึงขอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้รับทราบ 
ส่วนรายละเอียดนั้น ขออนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้เสนอต่อสภา 
ครับ 
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นายหลวด  โนนพะยอม  อนุญาต ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวยุวรัตน์  ชอบค้า เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรางเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวยุวรัตน์  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)   ชอบค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ขอน าเสนอรายละเอียดรายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ได้น าเสนอตามเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน                
34 หน้า) 

 
ส่วนที่  ๑  บทน า     หน้า 1-7  
1.   ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล    
2.   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     
3.   ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล     
4.   เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     
5.   ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
    
ส่วนที่  ๒  การติดตามและประเมินผล  หน้า 8-21  
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ        
    สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
       
    สว่นที ่ 3  ผลการวเิคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล   หนา้ 22-33 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 1.2 ข้อมูลสภาทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 1.4 ยุทธศาสตร์ 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 2.2 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
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 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  -แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 3.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

-แบบที่ 3/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
อบต. 

 
    สว่นที ่ 4  สรปุผล ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ      หนา้  34  
    ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    1. ผลกระทบไปสู่อนาคต 
    2. ข้อสังเกต 
    3. ข้อเสนอแนะ 
    4. ผลจากการพัฒนา 
 

ภาคผนวก 
1.ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ที่  562/2565  ลงวันที่         
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนพะยอม 

 2.รายงานระบบ e-Plane 
 ที่ได้น าเสนอรายงานมาท้ังหมด มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่ค่ะ 
นายหลวด  โนนพะยอม มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
(ประธารสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
นายหลวด  โนนพะยอม หากไม่มี ในวาระนี้เป็นการรายงานผลเพื่อทราบครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  4.8 ญัติเพ่ือทราบเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหาร
(ประธานสภาฯ)   ส่วนต าบลโนนพะยอม ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
    โนนพะยอม ประจ าปี 2565 

-ขอเชิญนายกองค์การบรอหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ประจ าปี 
2565 ขอเชิญครับ 

นายสมพร  กองกะมุด  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรางเกียรติทุกท่าน ผมเสนอรายงานแสดงผล 
(นายก อบต.)  การปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ตามนโยบายที่ได้

แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ประจ าปี 2565 
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ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 และได้เริ่มด าเนินการมา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2564  -  กันยายน   2565  กระผมนายสมพร  กองกะมุด 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนพะยอม  ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
เมื่อวันที่  5  มกราคม  2565 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 และมาตรา  
58/5 วรรค 5 ที่ผ่านมานั้น  เพ่ือให้การบริหารงานของคณะผู้บริหารและการ
ด าเนินกิจการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ในช่วงเดือน
ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 ) ที่ผ่านมา  ดังนี้ 

 

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ า 
ได้ด าเนินการก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพดีสามารถอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกและเกิดความปลอดภัย สร้างและ
บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพดี คลอบคลุมและทั่วถึง ปรับปรุงมาตรฐาน
การผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า  โดยพัฒนาแหล่งน้ าเดิม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด  สร้างและบ ารุงรักษาทางระบายน้ าให้แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน
ชุมชน  ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับพ้ืนที่  รวมทั้งสิ้นจ านวน 13 โครงการ 
รวมเป็นเงินงบประมาณ 2,519,000.-บาท (รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่ได้
แจกให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว) 

 
2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ   
ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน  เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ  ให้กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็ง  เกิดกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ พัฒนาฝีมือของกลุ่มอาชีพ  
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์  
เพ่ือสร้างรายได้และเป็นการสานต่อชนรุ่นหลัง  สนับสนุนการลงทุนทั้งภาคเกษตร  
อุตสาหกรรมและพานิชยกรรม การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม รวมทั้งสิ้น จ านวน  2 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ 60,000 บาท 
(รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว) 
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3.  นโยบายด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในต าบลโนนพะยอม  ได้รับโอกาส
เท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมตลอดชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียน  สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่  ได้รับการศึกษา เรียนรู้ ทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา  เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่
เพ่ือเอ้ือต่อการศึกษาเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนพะยอม  รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ 
3,701,873 บาท  (รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาทุก
ท่านแล้ว) 

4.  นโยบายด้านการสาธารณสขุและกีฬา 
ได้ด าเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ ตามแนวทาง
ของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพอนามัย เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและลดปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมและการบริการด้านสุขภาพของกลุ่ม อสม. และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม สนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อและไม่ติดต่อที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ โดยสร้างขีดความสามารถใน
การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุม และดูแลรักษาอย่างทันท่วงที  เชื่อมโยงกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ชุมชนต าบลโนนพะยอม  ได้เล่นกีฬาแต่ละประเภท ตามความเหมาะสมและถนัด   
ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภททั้งในต าบลและนอกต าบล 
สนับสนุนการจัดกีฬาแก่เด็กและเยาวชนในเขตต าบล  เพ่ือเลี่ยงต่ออบายมุขและยา
เสพติด รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณ  1,538,850 บาท 
(รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว) 
 
5. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตส านึกสาธารณะ  ดูแล รักษา           
หวงแหน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
รักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ ให้
เป็นต าบลน่าอยู่ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม / 
โครงการต่าง ๆ ที่มุ่งสู่การลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งสิ้นจ านวน 2 โครงการ รวมเป็น
เงินงบประมาณ  40,000 บาท (รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่ได้แจกให้กับ
สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว) 
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6. นโยบายด้านการเมือง  การบริหาร 
ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน  พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  
ให้มีหลักการบริหารจัดการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี(Good Governance )  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนพะยอม ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาติดตามและตรวจสอบการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              
เพ่ือพัฒนาต าบลให้เป็นเมืองน่าอยู่  ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมให้มีความเหมาะสมและรองรับ
การปฏิบัติราชการ รองรับการบริการประชาชน เป็นสถานที่ใช้ประชุมและ         
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของต าบลโนนพะยอม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 
เอกสารข่าว ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่ างทั่วถึง รวมทั้งสิ้น จ านวน 95  
โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณ  8,501,090.90 บาท     

กระผมและคณะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือที่จะพัฒนา
ต าบลโนนพะยอมของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี    
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือให้มีความสุขในการด าเนินชีวิตขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลโนนพะยอมของเรา 
ที่ได้น าเสนอรายงานมาท้ังหมด มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่ครับ 

นายหลวด  โนนพะยอม มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
(ประธารสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
นายหลวด  โนนพะยอม หากไม่มี ในวาระนี้เป็นการรายงานผลเพื่อทราบครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายหลวด  โนนพะยอม  -สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) ซึ่งการซักถามจะให้ทางสมาชิกสภาฯ ซักถามแล้วจะให้ทางคณะผู้บริหารได้ตอบข้อ

ซักถามพร้อมกันรวดเดียวในทุกค าถาม เชิญครับ 
นายอุทร  ที่รัก  มีชาวบ้านมาร้องเรียนอยากให้จัดท าท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านที่ยังมีน้ าไหลลง 
(ส.อบต.หมู่ 2) ถนนเป็นปัญหาท าให้เกิดการทะเลาะกันในชุมชน 
นายปัญญา  ยางนอก ขอติดตามโครงการหินคลุกโคกเหล่าเสือครับ และมีถนนขาดในช่วงนานายไพทูล   
(ส.อบต.หมู่ 6) ขาวงาม จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้พิจารณาจัดสรร

งบประมาณเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ 
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นายสุบรรณ์  ขุนวัด ขอแจ้งเรื่องสายไฟในหมู่บ้าน ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านที่ยังไม่เพียงพอ และมี 
(ส.อบต.หมู่ 5) ชาวบ้านร้องเรียนอยากขอความอนุเคราะห์ท าถนน คสล. ในซอยภายในหมู่บ้าน 

จ านวน 3 ซอย ซอยบ้านนายนิวัฒน์ ซอยบ้านนายจง และซอยบ้านนายอุดม ครับ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ขอสอบถามท่านายก เรื่องถนนสู่แปลงเกษตรเส้นห้วยบั้งไฟ ครับจะสามารถด าเนิน

โครงการได้ให้ตลอดเส้นทางหรือไม่ครับ 
นายหลวด  โนนพะยอม มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ /หากไม่มีผมขอเชิญท่านนายกฯ ได้ตอบ 
(ประธานสภาฯ) ข้อเสนอและซักถามของสามาชิกสภาฯ และผู้น าชุมชน ครับ 
นายสมพร  กองกะมุด ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้น าชุมชน ทุกท่านครับที่ได้เสนอและซักถาม ติดตาม 
(นายก อบต.) งานและโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ชองชุมชน ก่อนที่ผมจะตอบข้อซักถาม

ต่างๆ ผมขออนุญาตแจ้งเรื่องโครงการชุมชนยั่งยืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล    
โนนพะยอม ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรชนบทและภาคีเครือข่าย จนได้รับรางวัลอันดับ
ที่ 1 จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งหลังจากปีใหม่แล้วไม่เกินวันที่ 23 มกราคม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จะเชิญนายอ าเภอในจังหวัดขอนแก่น มาดูผลงาน   
การด าเนินโครงการชุมชนยั่งยืน ซึ่งตอนนี้ก็ก าลังเร่งด าเนินการปรับปรุงสถานที่พ้ืนที่
เพ่ือรองรับผู้ที่จะเข้ามาดูงาน หากมีก าหนดการที่ชัดเจนองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนพะยอม จะแจ้งให้สามาชิกสภาฯและผู้น าชุมชนเพ่ือเข้าร่วมการต้อนรับอีกครั้ง
หนึ่งครับ 
-ขอแจ้งการย้ายของนายอ าเภอชนบท ในวันที่ 3 มกราคม 2566 ไปด ารงต าแหน่ง
ที่อ าเภอสีชมพู ซึ่งจะมีการเลี้ยงส่งท่านในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ก็จะมีการจัดอาหารไปร่วมกับอ าเภอ คือ ลาบวัวและ
ต้ม 
-ต่อไปขอตอบค าถาม สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 เรื่องท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน จะให้
ทางกองช่างได้ออกพ้ืนที่ส ารวจความเดือดร้อน หากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
จริงก็ให้เสนองบปรมาณเพ่ือให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้พิจารณาจัดหางบประมาณ
เพ่ือแก้ไขปัญหาครับ 
-ตอบค าถาม สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 เรื่องโครงการหินคลุกโคกเหล่าเสือ ฝากทางผอ.
กองช่าง ออกส ารวจพ้ืนที่ตามความจ าเป็น เพ่ือพิจารณาจัดหางบประมาณเพ่ือ
แก้ไขปัญต่อไป  
-ตอบค าถาม สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 การซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน รถกระเช้า
เข้าซ่อมมาประมาณ 1 เดือน ตอนนี้พ่ึงจะซ่อมเสร็จ ก็ก าลังทยอยออกซ่อมแซม
ตามล าดับอยู่ครับ ฝากทางผอ.กองช่าง ได้แจ้งให้ช่างไฟฟ้าได้รับทราบด้วย 

นายชยานนทน์  อุปฮาต  -รับทราบครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายสมพร  กองกะมุด  -ตอบค าถามผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ส าหรับถนนเส้นห้วยบั้งไฟ ผมได้ออกไปส ารวจพ้ืนที่
(นายก อบต.)   แล้วถนนบางช่วงแคบครับ ต้องขยายพ้ืนที่สามารถให้รถขนดินเข้าไปด าเนินการได้    

ก็ฝากทางท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ได้เข้าไปเจรจาเคลียร์พ้ืนที่ หากเจ้าของพ้ืนที่ 
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สามารถอนุญาตให้รถขนดินเข้าได้ก็จะให้กองช่างออกส ารวจพ้ืนที่เพ่ือพิจารณา
จัดสรรงบประมาณด าเนินการให้ต่อไปครับ 

  
นายหลวด  โนนพะยอม -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ) ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่  1   ประจ าปี พ.ศ.2565 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 
 
 

                     (ลงชื่อ)                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นางสาวปาริมา  ดอกแก้ว) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
 
คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  ชุดตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงาน
การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ถูกต้องแล้ว  

 
 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสมดี  ศรีคุ้ม) 
   

   
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายอุทร  ที่รัก) 
 

 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
........................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................  

 
 

 (ลงชื่อ) 
                                              (นายหลวด  โนนพะยอม) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
 
 
 



การประชมุสภาสมยัสามญั สมยัที ่4 ครัง้ที ่1 ประจ าป ีพ.ศ.2565 
ในวนัที ่28  ธนัวาคม  2565 เวลา 09.30 น. เปน็ต้นไป 
ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม 

*********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภาสมยัสามญั สมยัที ่4 ครัง้ที ่1 ประจ าป ีพ.ศ.2565 
ในวนัที ่28  ธนัวาคม  2565 เวลา 09.30 น. เปน็ต้นไป 
ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม 

*********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชมุสภาสมยัสามญั สมยัที ่4 ครัง้ที ่1 ประจ าป ีพ.ศ.2565 
ในวนัที ่28  ธนัวาคม  2565 เวลา 09.30 น. เปน็ต้นไป 
ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม 

*********** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภาสมยัสามญั สมยัที ่4 ครัง้ที ่1 ประจ าป ีพ.ศ.2565 
ในวนัที ่28  ธนัวาคม  2565 เวลา 09.30 น. เปน็ต้นไป 
ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม 

************ 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


